



**Sự Giúp
Đỡ từ
Thiên-Thuở'ng**

SÁCH BIỂU—KHÔNG BÁN

Sự' Giúp Đỡ từ Thiên-Thượng

Lời của Thượng-Đế đến « Từ Thiên thượng » và thật rất hữu ích cho những tấm lòng đói khát về sự công-bình. Khi một người ăn-năn, chừa bỏ tội và tin Cứu-Chúa Jêsus-Christ, với tất cả tấm lòng, Chúa sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho người ấy và ban cho tấm lòng kẻ tin ấy sự vui mừng và bình-an của Ngài. Tôi đã từng-trải điều đó vào năm 1937 và nhiều năm qua chẳng bao giờ làm gián đoạn mối thông Công kỳ-diệu với Chúa. Tôi khuyên mời bạn đầu phục Ngài Ngay Bây Giờ, nếu bạn chưa làm điều ấy.

—Watson Goodman (1920-2002)

Selected scriptures taken from The Vietnamese Contemporary Bible (Thank Kinh Ban Dien) Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005 by Biblica, Inc.®. Used by Permission of Biblica, Inc. ® All rights reserved worldwide.

Tình yêu của Đức Chúa Trời 1

Khải-huyền 1:5

Lại từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế-gian!

Giăng 3: 16

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Rô-ma 5:8

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

2 Thần tánh của Chúa Jêsus-Christ

Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng-nghiem lời Chúa đã dùng đấng tiên-tri mà phán rằng: Này, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 1: 22, 23

I Ti-mô-thê 3: 16

Mọi người đều cho sự màu-nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, thì đã được Đức Thánh-Linh xưng là công bình, Được thiên-sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh-hiền.

Chúa Jêsus Con của Đức Chúa Trời

I Giăng 4:15

Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời.

Ê-sai 9:6

Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền-vững, và lập lên trong sự chánh-trực công-bình, từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

4 Đức Chúa Jêsus tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai

Giăng 11 : 25

Đức Chúa-Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin-ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

Giăng 6 : 35

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

Giăng 8 : 58

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, trước khi chưa có Áp-ra-ham đã có ta.

Những Phép lạ Chúa làm

5

Lu-ca 5: 4-6

Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

Này, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jê-sus qua đó, thì kêu lên rằng: Lạy Chúa, con cháu vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi... Đức Chúa Jê-sus động lòng thương xót, bèn sờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài. Ma-thi-ơ 20: 30 và 34

6 **Jésus Christ là Đấng sáng tạo và là Cứu Chúa**

Công-vụ các Sứ-đồ 2:36

Cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jésus này, mà các người đóng đinh trên thập-tự giá, làm Chúa và Đấng Christ.

Cô-lô-se 1:16

Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm-quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

Chúa Jêsus Christ là quan 7 án của mọi người

Công-vụ các Sứ-đồ 10:42

Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chúng quyết chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Giăng 5:22

Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con.

Rô-ma 14:10

Nhưng người, sao xét đoán anh em mình? Còn người, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thấy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.

8 Sự Cứu chuộc chỉ có Đấng Christ

Hê-bơ-rơ 7:25

Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.

Giăng 14:6

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Công-vụ các Sứ-đồ 4:12

Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Sự Cứu chuộc chỉ có Đấng Christ ⁹

Tít 2:14

Đấng liềm mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặt lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

Cô-lô-se 1: 12-14

Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dờn qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Sự chuộc tội của huyết Đấng Christ

I Giăng 1:7

Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

Hê-bơ-rơ 9:14

Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh-Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặt hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là đường nào!

Sự Cứu rỗi bởi Đức-tin trong Đấng Christ

11

Ê-phê-sô 2:8, 9

Ấy là nhờ ân điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.

Giăng 6:28, 29

Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.

12 Sự nhờn từ của Đức Chúa Trời

Tít 3:5

Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh-Linh.

Thi-thiên 103:11

Hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhờn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

Thi-thiên 103:17

Sự nhờn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chít của họ.

Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến cùng Đấng Christ ¹³

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các người được yên nghỉ.
Ma-thi-ơ 11:28

Thánh-Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Khải-huyền 22:17

Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, chúng ta biện-luận cùng nhau. Dầu tội các người như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.
Ê-sai 1:18

14 Không phải mọi người đều là con cái Đức Chúa Trời

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng 1:12

Người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ: Ai chẳng làm điều công-bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. I Giăng 3:10

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh-Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:14

Lời Chúa dạy về rượu

15

Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chầy đến ban đêm, phát nóng vì rượu!

Ê-sai 5:11

Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; rồi lại, nó cần như răn, chít như răn lục.

Châm-ngôn 23:31, 32

Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian-dâm, ô-uế, luông tuồng, ganh-gờ, say-sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ga-la-ti 5:19 và 21

Sự thành thật chưa đủ

Mác 10:17-22

Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhơn-lành tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao người gọi ta là nhơn-lành? Chỉ có một Đấng nhơn-lành, là Đức Chúa Trời. Người biết các điều-răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Người còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài

mình đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.

Đừng để bị lừa dối

17

I Cô-rinh-tô 6:9, 10

Anh em há chẳng biết những kẻ không công-bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yếu điệu, kẻ đấm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa; kẻ chưởi rửa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.

Tội lỗi dẫn đến sự chết

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Rô-ma 5:12

Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh-Linh sanh ra sự sống và bình an.

Rô-ma 8:6

Lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Gia-cơ 1:15

Nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.

Lu-ca 15:32

Đấng Christ đã chiến thắng tử thần

19

Giăng 10:17, 18

Này, tại sao Cha yêu ta: ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lệnh này nơi Cha ta.

Giăng 11:34, 44

Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rô, hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

20 Các điều-răn của Đức Chúa Trời

Phục - truyền Luật - lệ ký 5:7-21

Trước mặt ta người chớ có các thần khác. Người chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Người chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó;

Người chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã phán

dặn người. Người hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người:

Hãy hiếu kính cha mẹ người, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời người có phán dặn,

Người chớ giết người.

Người chớ phạm tội tà dâm.

Người chớ trộm cướp.

Người chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình.

Người chớ tham vợ của kẻ lân cận mình; chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận người.

Bạn không thể lẫn trốn Đức Chúa Trời

Châm-ngôn 15:3

Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.

Gióp 34:21, 22

Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. Chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được.

Lu-ca 8:17

Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra.

Sự hình phạt đời đời cho kẻ bất kính

23

Thi-thiên 9:17

Kẻ ác sẽ bị xô xuống Âm-phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.

Ma-thi-ơ 13:41, 42

Con Người sẽ sai các thiên-sứ Ngài thu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Ma-thi-ơ 25:46

Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công-bình sẽ vào sự sống đời đời.

Sự phán xét sắp đến

Vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công-bình đoán xét thế-gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên-hạ. Công-vụ các Sứ-đồ 17:31

Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

Rô-ma 14:12

Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa tể nào thì chúng ta cũng tể ấy trong thế-gian này.

I Giăng 4:17

Ân điển của Chúa Jêsus - Christ ²⁵

Rô-ma 9:16

Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.

II Cô-rinh-tô 8:9

Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.

I Phi-e-rơ 5:5b

... Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Sự hối cải

Ta nói cùng các người, không phải; song nếu các người chẳng ăn năn, thì hết thầy sẽ bị hư mất như vậy. Lu-ca 13:3

Các người phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ma-thi-ơ 3:2

Các người hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi. Công-vụ các Sứ-đồ 3:19

Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh-hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế-gian sanh ra sự chết.

II Cô-rinh-tô 7:10

Sự tha tội

27

Ma-thi-ơ 6:14

Nếu các người tha lỗi cho người ta, thì Cha các người ở trên trời cũng sẽ tha thứ các người.

Khải-huyền 3:20

Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.

Ê-sai 55:7

Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

Phân rẽ khỏi thế-gian

Chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quả trách chúng nó thì hơn. Ê-phê-sô 5:11

Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra. I Giăng 2:15, 16

Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Cô-lô-se 3:2

Sự tái sinh

29

Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.

I Phi-e-rơ 1:23

Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng : Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Giăng 3:3

Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được.

I Giăng 5:18

Chết vì tội lỗi – Sống lại trong Đấng Christ

Những kẻ thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập-tự giá rồi. Ga-la-ti 5:24

Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cô-lô-se 3:1

Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội-lỗi nữa? ... Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.

Rô-ma 6:2 và 11

Sự sống đời đời

31

Giăng 5:24

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.

Giăng 17:3

Vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

Rô-ma 6:23

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta.

32 Sự cứu rỗi được bảo đảm

Giăng 14:21

Ai có các điều-răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

Ê-sai 32:17

Công bình sẽ sanh ra bình-an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.

I Giăng 3:18, 19

Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài.

Niềm vui trong Đấng Christ 33

Ta nói cùng các người những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các người, và sự vui mừng các người được trọn vẹn. Giăng 15:11

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.

Thi thiên 16:11

Tôi đã bị đóng đinh vào thập-tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Ga-la-ti 2:20

34 **Vâng phục Chúa là cần thiết**

Rô-ma 6:16

Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công-bình hay sao?

Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các người sự phước lành và sự rửa-sả: sự phước lành, nếu các người nghe theo các điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, mà ta truyền cho ngày nay; sự rửa-sả, nếu các người không nghe theo các điều-răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người. Phục-truyền Luật-lệ ký 11: 26-28a

Sự xưng nhận Đấng Christ 35

là cần thiết

Ma-thi-ơ 10:32, 33

Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.

Rô-ma 10:9, 10

Vậy, nếu miệng người xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công-bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.

36 Sa-tan – kẻ đại thù của chúng ta

Bấy giờ, Đức Thánh-Linh đưa Đức Chúa Jê-sus đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Đức Chúa Jê-sus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma-quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên-sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Ma-thi-ơ 4:1 và 10, 11

Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư-tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. I Phi-e-rơ 5:8

Đắc thắng ma quỷ

37

I Giăng 3: 8

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 8

Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật-pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jê-sus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến.

Gia-cơ 4: 7, 8a

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.

38 **Tình thương: sự trác-nghiệm của tín - đồ**

Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.

I Giăng 4: 20

Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhơn-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Ga-la-ti 5: 22, 23a

Nếu các người yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các người là môn-đồ ta.

Giăng 13: 35

Sự phục-sinh của Chúa Jêsus 39

Rô-ma 4: 25

Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công-bình của chúng ta.

Giăng 20: 26-28

Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Tô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn-đồ mà phán rằng: Bình-an cho các người! Đoạn, Ngài phán cùng Tô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay người vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay người ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng song hãy tin! Tô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.

40 Sự phục-sinh, niềm hy-vọng vinh-hiền chúng ta

Rô-ma 6: 3-5

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jê-sus-Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau.

Sự thánh-khiết trong Chúa 41

I Giăng 1: 9

Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

I Phi-e-rơ 1: 15

Như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.

Lu-ca 1: 74, 75

Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, lấy sự thánh-khiết và công-bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết.

Người được đầy dẫy Đức Thánh-linh

Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các người, thì các người sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta... Công-vụ các Sứ-đồ 1: 8a

Công-vụ các Sứ-đồ 4: 31

Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh-Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.

Về phần anh em, nếu thật quả Thánh-Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh-Linh; song nếu ai không có Thánh-Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Rô-ma 8:9

Lời hứa kỳ-diệu cho Cơ-đốc nhân

43

Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự này đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Đây là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn-năn đau đớn, nghe lời ta nói mà run. Ê-sai 66: 2

Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử-thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh-hiến của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui-mừng nhảy nhót. I Phi-e-rơ 4: 12, 13

44 Lời hứa cho những người bị cám-dỗ

Người công-bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.

Thi-thiên 34 : 19

Đức Chúa Trời bình-an sẽ kíp giày đạp qui Sa-tan dưới chơn anh em.

Rô-ma 16 : 20

Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu ; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.

I Cô-rinh-tô 10 : 13

Lời hứa cho người đắc thắng ⁴⁵

Khải - huyền 21: 7

Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm công-nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Khải - huyền 3: 21

Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngai Ngài.

Khải - huyền 3: 5

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên-sứ Ngài.

Đức Chúa Trời phán về sự ly-dị

I Cô-rinh-tô 7: 10, 11

Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa-thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.

Ma-thi-ơ 5: 32

Ta phán cùng các người: Nếu người nào để vợ mà không phải vì có ngoại-tình, thì người ấy làm cho vợ mình ra người tà-dâm; lại nếu người nào cưới đờn bà bị để, thì cũng phạm-tội tà-dâm.

Sự tái lâm của Đấng Christ 47

Khải-huyền 3: 11

Ta đến mau kíp, hãy giữ lấy điều người có, hầu cho không ai cất lấy mão triều-thiên của người.

Ma-thi-ơ 24: 30

Khi ấy, đienm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân-tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.

Giăng 14: 3

Khi ta đã đi, và đã sẵn sẵn cho các người một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các người đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các người cũng ở đó.

48 Sự tái-lâm của Đấng Christ

Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh-hiễn của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên-sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

Ma-thi-ơ 16: 27

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

I Giăng 3: 2

Các người cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các người không ngờ.

Lu-ca 12: 40

Lời của Đức Chúa Trời

Thi-thiên 119: 11

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm-tội cùng Chúa.

Thi-thiên 119: 105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.

II Ti-mô-thê 3: 16

Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công-bình.

Published in numerous languages by World Missionary Press, Inc.,
as God supplies funds in answer to prayer. **For questions or more
information by country, visit: www.wmp-contacts.org**

World Missionary Press
PO Box 120
New Paris, IN 46553-0120 USA
www.wmpress.org

10-24



Read booklets online or by App
www.wmp-readonline.org

92 Vietnamese HFA